

กลุ่มอนุรักษ์ด้านเดอะบิช
ยื่นหนังสือผู้ว่าฯโคราช
ค้านจัดฉาก“เหวสุวัต”

เอ็นจีโอ-องค์กรท้องถิ่นยกชบวนร้องสถานทูตอเมริกาเอาผิดบริษัททเวนตี เซ็นจูรีฟ็อกซ์ ระบุละเมิด กม.ต่อต้านการกระทำคอร์รัปชันในต่างแดนของสหรัฐ ส่วนที่นครราชสีมาค้าน‘เดอะบิช’ตกแต่งฉากน้ำตกเหวสุวัต เขาใหญ่ (อ่านหน้า 20)

สำนักหอสมุด

เดอะ บีช

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มกราคม ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ถนนวิภาวดี กม. 5.5.ถนนวิภาวดี กาญจนวนิชย์ นักอนุรักษวัฒนธรรมชาติ และ น.ส.สิริณี ชมนา ตัวแทนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การสิ่งแวดล้อมและองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวน 20 คน นำหนังสือคำร้องขอให้ดำเนินการกับบริษัท พวีนดี เซ็นจูรี ฟ็อกซ์ ซึ่งขออนุญาตรัฐบาลไทยเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช บริเวณถ้ำวามหาสา เกาะพีพีเล เขตอุทยานแห่งชาติ ๑. กระบี่ ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการกระทำคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าเงินให้กับกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้รับอนุญาตพิเศษในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายปิเตอร์ บี. คลาร์ก รองหัวหน้าฝ่ายทุจริต กองอาชญากรรม กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา

หนังสือร้องเรียนมีความสรุปว่า บริษัท พวีนดี เซ็นจูรี ฟ็อกซ์ โดยตัวแทนคือ บริษัท ชันดา อินแควรี่ เนชั่นแนล ฟิล์ม โปรดักชั่น ละเมียด พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และกรมป่าไม้กลับอนุญาตให้เข้ามาถ่ายทำโดยใช้เวลา 19 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ แทนมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) กระบี่ และองค์กรเอกชนทำหนังสือฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง โดยศาลได้รับคำร้องวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา และนัดไต่สวนวันที่ 26 มีนาคม การถ่ายทำภาพยนตร์อาจเสร็จสิ้นไปเสียก่อน ซึ่งจะส่งผลให้คดีดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลงและได้รับความเสียหาย แม้มีการร้องต่อศาลให้ไต่สวนฉุกเฉิน ก็ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากฝ่ายการเมือง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้นายปิเตอร์ บี. คลาร์ก พิจารณาจากการกระทำของบริษัทซึ่งถือสัญชาติอเมริกัน ว่าได้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการกระทำคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ หากมีความผิดจริงก็ขอให้ริบเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยด่วน

ภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว นายปิเตอร์กล่าวว่า จะพิจารณาและดำเนินการต่อไป

น.ส.สมานรัชฎ์กล่าวว่า สำหรับบทบัญญัติการให้สินบนแห่งกฎหมายต่อต้านการกระทำคอร์รัปชันในต่างประเทศนั้น หากพิจารณาพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมการละเมิดกฎหมายดังกล่าวจริง จะถูกดำเนินคดีและมีโทษปรับ สูงถึง 2 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 74 ล้านบาท ส่วนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง และเอเจนต์ ตัวแทนมีโทษปรับถึง 100,000 ดอลลาร์ หรือ 3,700,000 บาท และจำคุก 5 ปี

เวลา 09.30 น. วันเดียวกัน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การอนุรักษ์ธรรมชาติคุ้มครองเขาใหญ่ นำโดยนายศักดิ์ เจริญฤทธิ์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ป่า จ.นครศรีธรรมราช นายบำรุง คะโฮธา ที่ปรึกษามัชฌิมเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช(สกอ.อ.) พร้อมสมาชิก 50 คน ไปยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดค้านการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "เดอะบีช" ที่จะมีการปรับแต่งพื้นที่สร้างฉากบริเวณน้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งถือเป็นการทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา โดยนายสุวัฒน์ ไขควงพัฒนสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับเรื่องไว้

ในหนังสือดังกล่าวเรียกร้องให้กรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดำเนินการดังนี้ 1. ให้เปิดเครือข่ายละเมิดสัญญาที่กรมป่าไม้ทำร่วมกับกองถ่ายกรณีถ่ายทำที่เขาใหญ่ และขอทราบรายละเอียดของการถ่ายทำ และการปรับพื้นที่ทั้งหมด 2. ให้กองถ่ายระงับการก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นที่ในการถ่ายทำจนกว่ากรมป่าไม้จะเปิดเผยข้อมูล 3. ขอเข้าไปในพื้นที่ก่อนและหลังการถ่ายทำเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น และอึ้งระบุในทำนองนี้ว่า ขอเรียกร้องทั้งหมดนี้ทางกรมป่าไม้ต้องดำเนินการภายใน 3 วัน เพื่อป้องกันผลกระทบ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ทางสมาชิกฯไม่คัดค้านการถ่ายทำแต่คัดค้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากกรมป่าไม้ยังเพิกเฉยทางสมาชิกฯจะรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อไปในขั้นเด็ดขาด

นายสุวัฒน์เปิดเผยว่า ในส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะมีการดัดแปลงแก้ไขธรรมชาติในการถ่ายทำ คนโคราชทุกคนรักและหวงแหนเขาใหญ่ เพราะเป็นมรดกทางธรรมชาติที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นแหล่งกำเนิดลุ่มน้ำลำตะคอง ที่เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงคนโคราชมาหลายชั่วอายุคน แต่เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของจังหวัด เป็นการทำสัญญาของกรมป่าไม้กับทีมภาพยนตร์ ซึ่งทางจังหวัดจะประสานงานกับกรมป่าไม้โดยด่วน

นายบำรุงกล่าวว่า กรมป่าไม้จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกรม

ต้นไม้ ที่ยอมให้คนต่างชาติใช้เงินหัวานซื้อจนอยู่เหนือกฎหมายไทย หนังสือเรื่องนี้ที่ผ่านมาทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ดัดแปลงแก้ไขพิถีพิถัน และยังมีค่าใช้จ่ายให้อีก กรมป่าไม้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงไว้กับกองถ่าย บริเวณน้ำตกเหวสุวัต เป็นการตำหนิกฎหมายชัดเจน แต่ก็ไม่มีมีการดำเนินการใดๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางขึ้นหนังสือครั้งนี้ ไม่นับนายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังมาร่วมขบวนด้วย และหลังจากยื่นหนังสือแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ด้านนายชุมพล สุขเกษม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ติงที่ทุกคนช่วยกันดูแลเขาใหญ่ ซึ่งข้อเรียกร้องนี้จะพยายามดำเนินการให้เท่าที่จะทำได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบราชการ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีการถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดี ในอุทยานแห่งชาติ 4 กองถ่าย โดยมีเงื่อนไขไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ดัดแปลงเพิ่มเติมใดๆ แต่ในเรื่องเดอะบีชมีการสร้างฉากล่วงหน้าก่อนหน้านั้น และในวันถ่ายจริงจะไม่ยอมให้ปิดถนนถ่ายทำอย่างที่เป็นการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายชุมพลได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมไปตรวจบริเวณน้ำตกเหวสุวัตที่มีการถ่ายทำโดยมีนายพิศลิป ฐุฬ ผู้จัดการด้านสถานที่ของบริษัทพวีนดี และนายปิยะ เปตสันธิ ผู้ประสานงานฝ่ายไทยต้อนรับ พร้อมแจกหนังสือแจ้งว่าการถ่ายทำจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาด จะไม่มีการปิดกั้นถนนระหว่างการถ่ายทำ ส่วนสิ่งก่อสร้างจำลองบริเวณน้ำตกจะรีบรื้อถอนหลังถ่ายทำเสร็จ และทำความสะอาดให้เรียบร้อยภายใน 2 วัน ในส่วนข่าวการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปถ่ายทำที่ถ้ำวามหาหรานัน ขอยืนยันว่าไม่มีการให้สินบนใดๆ ทั้งสิ้น

นายบำรุงกล่าวว่า ที่คนเห็นกับคามีการสร้างกั้นหิมเทียม ซึ่งขัดต่อกฎหมายอยู่แล้ว เพราะถือเป็นการก่อสร้างดัดแปลง นอกได้ว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอน